

# มูลนิธิเตียงฯ อนุรักษ์ป่าเพื่อชุมชน



แนวแม่ในการสร้างสรรคกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างจริงจัง จริงจัง มุ่งมั่น มากกว่า 30 ปี และยังคงเนื่องในการอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลในนามมูลนิธิเตียงฯ จิราวิวัฒน์ ร่วมกับ ชาวบ้านในชุมชน จัดพิธีเปิดโครงการเขื่อนลัดดาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2556 เพื่อการ "อนุรักษ์ป่า-เส้นทางการศึกษาวิจัยป่าชุมชนและพัฒนากาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ" เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ชุมชนบ้านแม่ป๋อกใน อ.ลี้ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นปลูกกะตือ (กะเหรี่ยง) และชุมชนบ้านทาป่าเป่า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดย วิวัฒน์ จิราวิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของโครงการว่า มูลนิธิเตียงฯ ได้เข้ามาอาสาช่วยพัฒนาป่าชุมชนครั้งนี้ ในตอนแรกตั้งใจช่วยปลูกป่า แต่เมื่อได้ไปดูพื้นที่และปรึกษาผู้ใหญ่ที่ทำงานด้านนี้ จึงมีความเห็นตรงกันว่า หากต้องการช่วยอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน การเข้าไปช่วยพัฒนาอาชีพให้ชุมชนที่อยู่กับป่าน่าจะดีกว่า เพราะเมื่อคนมีอาชีพแล้วก็ไม่นุกฎทำลายป่า โดยแนวทางการพัฒนาอาชีพแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเพราะสองชุมชน

ทำการเกษตรก่อน ด้วยการทำประปาภูเขา จากนั้นจะแจกเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เริ่มปลูกพืชผักสวนครัว ถึงแม้ยังไม่มียาพอย่างน้อยก็ยังปลูกผักกินเองได้ แล้วย่อย ๆ สอนให้เขาเพิ่มผลผลิต สามารถปลูกขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว รวมทั้งสอนให้ปลูกข้าวแบบปลอดสารพิษ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีกรค้นพบภาพวาดสัตว์บนหินในพื้นที่ป่าบริเวณนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ลงมาสำรวจพบว่าภาพเขียนสีแดงทั้งแบบลาย

เส้นและแบบระบายทึบ คาดว่ามีอายุประมาณ 3,000-3,500 ปีก่อนประวัติศาสตร์ ลักษณะเป็นหน้าผา ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำช้าง มีความสูง 1,100-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และยังมีถ้ำมีหินย้อยมีนกยูงป่าช่วงเดือน พ.ย. ไปจนถึงเดือน ก.พ. และมีจารีตประเพณีของกะเหรี่ยงที่ทำกันมานานคือ งานประจำปีสงฆ์พระธาตุทุกเดือน 9 มูลนิธิเตียงฯ จึงมีความคิดที่จะพัฒนาป่าแห่งนี้ให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตอนนี้นำกำลังเริ่มพัฒนาเส้นทางเดินป่าให้มีความสะดวกมากขึ้นแต่คงความเป็น



วิวัฒน์ จิราวิวัฒน์ ประธานองคมนตรี และ พิเชิฏ ทานุพนดิษฐ์ ผู้ว่า-อำเภูน่วมูลนิธิเตียงฯที่ชุมชนบ้านทาป่าเป่า

มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน

ภายหลังพิธีเปิดโครงการเขื่อนลัดดาพัฒนาชุมชนและการเปิดประปาภูเขาให้ชาวบ้านแม่ป๋อกในอย่างเป็นทางการ วันทนีชัย จิราวิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า สำหรับชุมชนบ้านแม่ป๋อกในต้องถือว่าเป็นชุมชนที่ติดลบ เพราะไม่มีกระตังน้ำที่จะสร้างอาชีพเบื้องต้นจึงเริ่มให้มีน้ำเพื่อ



ณรงคฤทธิ-อนันต์ชัย จิราวิวัฒน์ ร่วมพิธีบวป่า

รวมชาติไว้โดยชาวบ้านจะมีส่วนร่วมด้วยถือ  
ให้ลูกเป็นส่วนหนึ่งของป่า ในอนาคตอาจมีการ  
สร้างบ้านดินทำโฮมสเตย์ คนสามารถเข้ามา  
สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติ ชาวบ้านก็มี  
รายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าไม้  
ก็ได้รับการดูแล

ในโอกาสเดียวกันนี้ภาคเอกชนก็ได้  
พาเดินชมป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์หลังจากชาว  
บ้านช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าขึ้นมาใหม่เมื่อปี  
พ.ศ. 2538 และร่วมกันทำพิธีบวงสรวงที่เชื่อว่าสิ่ง  
ศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องรักษาป่าให้อยู่คู่ชุมชน จาก  
นั้นเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านทาป่าเปา  
อ.แม่ทา เพื่อเปิดโครงการเขตรักษาพันธุ์สัตว์  
ป่าชุมชน ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ เปิดป้ายโครง  
การฯ ก่อนเดินชมป่าสมุนไพรเกิดขึ้นเองตาม  
ธรรมชาติประมาณ 200 กว่าชนิด พร้อมทั้ง  
สรรพคุณจากหมอยาท้องถิ่น และลิ้มลองน้ำสมุนไพร  
รักษาโรคนานาชนิด ซึ่งทางมูลนิธิฯ เห็น  
จุดเด่นของป่าแห่งนี้จึงดำเนินการร่วมกับกรม  
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และขยาย  
พันธุ์สมุนไพรหายากและศูนย์เรียนรู้สมุนไพรที่  
ใหญ่ที่สุด ชุมชนก็จะสามารถใช้ประโยชน์จาก  
ป่าและดูแลป่าไปพร้อมกัน.